

**KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện. Tại Thái Bình, chương trình có sự phối hợp thực hiện của Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Nhi trung ương và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Chi nhánh Thái Bình. Những trường hợp phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh trong chương trình khám sàng lọc tại Thái Bình, nếu có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Viettel Thái Bình hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin trợ giúp để được phẫu thuật miễn phí.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình “Trái tim cho em” và hoạt động khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện được tình thân xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em nghèo. Cảm ơn chương trình và các đơn vị phối hợp đã quan tâm đến trẻ em Thái Bình, đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều hơn sự quan tâm

hỗ trợ của chương trình cũng như Bệnh viện Nhi trung ương, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, góp phần tạo cơ hội cho trẻ em nghèo nói chung, trẻ em mắc bệnh tim nói riêng được chẩn đoán, điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày sau lễ khai mạc, các hoạt động khám sàng lọc bệnh tim được triển khai với sự tham gia của tổng số 170 cán bộ nhân viên y tế, 10 bàn tiếp đón, 10 bàn khám, 5 máy siêu âm, 2 máy điện tim...

Hoạt động khám, sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em kết thúc vào chiều ngày 13/8.

**GẶP MẶT, KHEN THƯỞNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Trong tổng số 195 cháu học sinh là con cán bộ, công chức, người lao động 10 cơ quan thuộc Tỉnh ủy, có 10 cháu vừa thi đỗ đại học; 1 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia; 3 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 23 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, 132 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường. Có 2 cháu tuy hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, song với tinh thần hiếu học đã nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt thành tích học tập tốt.

● Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức chương trình khuyến học, biểu dương, trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi năm học 2016 - 2017 là con cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy. Trong số 28 cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có 2 cháu học sinh giỏi cấp thành phố, 24 cháu học sinh giỏi cấp trường, 2 cháu vừa thi đỗ đại học.

● Báo Thái Bình vừa tổ chức gặp mặt con cán bộ, viên chức nhân dịp năm học mới 2017 - 2018.

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài đã trở thành nét đẹp truyền thống của cơ quan Báo Thái Bình. Trước thêm năm học mới 2017

- 2018, 32 cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập được Báo Thái Bình tuyên dương, khen thưởng, đồng thời tổ chức cho các cháu tham gia vui chơi, giao lưu để tìm hiểu về cơ quan nơi bố mẹ công tác qua đó tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa con cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị, đồng viên các cháu tiếp tục cố gắng học tập tốt trong những năm học tới.

● Công an thành phố Thái Bình vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương con em cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong nhiều năm qua, truyền thống hiếu học của con em cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố luôn được phát huy, hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Năm học 2016 - 2017, 100% con em cán bộ, chiến sĩ đạt các danh hiệu thi đua, có 100 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 4 danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an thành phố đã trao 113 suất quà cho con em cán bộ, chiến sĩ đơn vị có thành tích cao trong học tập.



Trẻ em đến khám bệnh tim được nhận quà từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Thái Bình.

**HƯNG HÀ...**

(Tiếp theo trang 1)

tiêu biểu; hơn 300 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Hưng Hà tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: tăng cường công

tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức sinh hoạt chi bộ; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm xây dựng Đảng cho các bí thư chi bộ trực thuộc, đảng ủy cơ sở...

Tại hội nghị, 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 10-

CT/TW đã được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng. Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 218-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà về giáo dục, phát huy truyền thống xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo.

**CÁC ĐỊA PHƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành Nông nghiệp, những ngày qua, các địa phương đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và đón đóc nông dân xuống đồng phun trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa từ ngày 12 - 15/8. Trong đó tập trung phun, trừ 3 đối tượng sâu bệnh hại chính là sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và rầy các loại. Tính đến hết ngày 13/8, nông dân các địa phương trong tỉnh đã tiến hành phun thuốc phòng, trừ cho khoảng 61.600ha lúa mùa, bằng 79,3% diện tích phải phòng, trừ.

Để chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao, ngành Nông nghiệp đã

huy động cán bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và cử cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố để trực tiếp hướng dẫn địa phương kiểm tra tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, thời gian và loại thuốc phòng, trừ sâu bệnh; đồng thời, tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, không rõ nguồn gốc... lưu hành trên thị trường.

LƯU NGÀN

**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

công khai, chặt chẽ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công

nh nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác đào tạo cán bộ công

đoàn được chú trọng, công tác bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy trình. Việc tổng kết lại dịp đánh giá lại chất lượng đội ngũ cán bộ, qua đó kịp thời chấn chỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ hiệu quả cho công việc.

**Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49**

Để bảo đảm tiến độ, công bằng, không tổn thất đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi tắt là Quyết định số 49) rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Đài, sinh năm 1943 ở thôn Trà Đoài, xã Quang Trung (Kiến Xương) là 1 trong gần 200 đối tượng của huyện Kiến Xương đang chờ được chỉ trả theo Quyết định số 49. Ông Đài cho biết: Tháng 2/1971, tôi cùng 12 thanh niên của xã Quang Trung tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, biên chế vào Bình trạm 17, Sư đoàn 571 thuộc Đoàn 559. Nhiệm vụ của chúng tôi là sửa chữa, mở đường cho quân đội ta Nam tiến. Đến tháng 12/1972, tôi có quyết định ra quân. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chúng tôi được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 49. Rất may, 12 người của địa phương tham gia dân công hỏa tuyến đợt đó đều còn giấy tờ, xác nhận của đơn vị nên đã hoàn tất hồ sơ gửi các cấp xét duyệt.

Tuy nhiên, không may mắn như ông Đài và 200 đối tượng đã được xét duyệt, huyện Kiến Xương còn nhiều đối tượng chưa đủ điều kiện xét duyệt. Thượng tá Phạm Minh Thắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Do thời gian các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến khác nhau, lại chia thành nhiều đợt nên việc



Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng chỉ trả chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

xác định, thẩm định gặp nhiều khó khăn. Trong khi thân nhân khai báo thì không nắm rõ được thời gian cụ thể, đặc biệt do thời gian đã lâu nên các đối tượng hầu hết không còn giấy tờ. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn làm hồ sơ chưa thống nhất nên nhiều địa phương mất nhiều thời gian hoàn tất hồ sơ gửi huyện. Đợt 1 vừa qua, huyện đã tổ chức trao quyết định và chỉ trả trợ cấp một lần cho 57 đối tượng. Ban CHQS huyện đang tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49 huyện hợp bản giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Không chỉ ở Kiến Xương mà hầu hết các địa phương trong tỉnh đều gặp phải những khó khăn trên,

nhất là các địa phương có số lượng dân công hỏa tuyến đông như Đông Hưng, Thái Thụy, Quỳnh Phụ...

Vừa qua, toàn tỉnh đã chỉ trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 49 cho gần 1.000 đối tượng, trong đó riêng huyện Đông Hưng chỉ trả cho 400 đối tượng. Hiện nay, Đông Hưng còn 866 hồ sơ đã được xét duyệt, chờ chỉ trả. Ông Bùi Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49 huyện cho biết: Trên cơ sở rút kinh nghiệm thực tiễn giải quyết chế độ cho các đối tượng theo các quyết định số 47, 290, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực là

Ban CHQS huyện thực hiện tốt chính sách tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 49. Do số lượng đối tượng nhiều nên quy trình thực hiện từ cấp xã, thị trấn phải thực sự chặt chẽ, công khai. Ngoài ra, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể địa phương nên việc chỉ trả diễn ra thuận lợi. Đối với số đối tượng còn lại, địa phương tiếp tục thực hiện theo quy trình...

Trung tá Thái Đức Thắng, Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh cho biết: Việc thực hiện Quyết định số 49 tại một số địa phương trong tỉnh còn chậm so với tiến độ chung nguyên nhân chủ yếu do phần lớn các đối tượng này đều đã

LƯU NGÀN

**Đại hội đại biểu Hội Người mù huyện Quỳnh Phụ lần thứ VIII**

Hội Người mù huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2011 - 2017, cán bộ, hội viên các cấp hội người mù huyện đã nỗ lực, đoàn kết, phát huy hiệu quả các lĩnh vực hoạt động. Hệ thống tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển với 336 hội viên sinh hoạt thường xuyên tại 35 chi hội. Trong nhiệm kỳ, cơ sở sản xuất tằm tre của Hội đã sản xuất được 29,7 vạn gói tằm, đạt doanh thu 594 triệu đồng. Duy trì và phát triển dịch vụ tằm quất, Hội đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 hội viên có mức thu nhập bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Để người mù được học nghề, có vốn vay phát triển sản xuất, Hội đã tổ chức dạy nghề thủ công cho 90 lượt người và tạo điều kiện cho 152 lượt người được vay vốn lãi suất thấp. Chăm sóc đời sống hội viên, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm trao tặng quà cho gần 4.750 lượt người.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương “Vi hạnh phúc người mù” cho 9 cá nhân; Hội Người mù tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 9 tập thể, 6 cá nhân vì có nhiều thành tích trong hoạt động hội.

HOANG LÃNH

**3.785 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học tập**

Năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh có 3.785 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn được các trường học trong tỉnh trực tiếp hỗ trợ học tập. Các trường học đã thực hiện tốt phong trào “mỗi cán bộ giáo viên trực tiếp đỡ đầu, chăm sóc một học sinh có hoàn cảnh khó khăn trở lên”, đồng thời quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để vận động, duy trì các em học hết lớp, hết cấp thông qua các hoạt động như: phụ dạy nâng kém, miễn giảm các khoản đóng góp, hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, tặng sổ BHYT, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó... Bên cạnh đó, các trường học tiểu học trong tỉnh cũng thường xuyên quan tâm đến 386 học sinh thuộc diện gia đình chính sách, vận động được 1.589 trẻ khuyết tật học hòa nhập. Các hoạt động hỗ trợ đã khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

DẶNG ANH

**Tháng 7, các chỉ số khám chữa bệnh tăng cao**

Theo tổng hợp từ các bệnh viện, các chỉ số về khám bệnh, cấp cứu, điều trị trong tháng 7/2017 đều tăng cao so với cùng kỳ và tăng nhẹ so với các tháng trước.

Trong tháng, tổng số người đến các bệnh viện khám bệnh là 227.444 lượt người, tăng so với cùng kỳ năm 2016 là 14,3%; số lượt điều trị ngoại trú 18.436 lượt, tăng 14,5%; tổng số phẫu thuật 5.018 ca, tăng 20,4%; tổng số ca cấp cứu 5.644 ca, tăng 11,5%; số ca chuyển tuyến trên 11.785 ca, tăng 19,2%...

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của bộ, tỉnh, ngành, các quy chế chuyên môn trong khám và điều trị. Đặc biệt nỗ lực nâng cao chất lượng bệnh viện để giảm quá tải, giảm ngày điều trị, giảm chuyển viện lên tuyến trên.

LƯU NGÀN

**Cảnh báo nguy cơ gia tăng số người nghi mắc bệnh dại**

Theo thống kê của ngành Y tế, từ năm 2016 đến nay, số người mắc bệnh dại trong tỉnh có chiều hướng gia tăng. Năm 2016, số người trong tỉnh bị động vật cắn nghi mắc bệnh dại phải đi tiêm phòng là 413 người. Trong 6 tháng đầu năm 2017 có 360 người nghi mắc, có 1 người bị chó cắn phát dại và tử vong.

Trong thực trạng tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo rất thấp, còn tiềm ẩn nguy cơ số người mắc bệnh dại gia tăng, ngành Y tế khuyến cáo người bị chó, mèo cắn không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng bệnh dại; yêu cầu các tổ chức, cá nhân không sử dụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn.

HÀ ANH

**THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT**

Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất quy hoạch trên địa bàn thành phố như sau:

- 1. Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 9, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (khu đất trụ sở Khối Dân vận Thành ủy cũ).
  - Diện tích: 306,5m<sup>2</sup> (Ba trăm linh sáu phẩy năm mét vuông);
  - Số lô: 01 lô (Một lô).
  - Giá khởi điểm: 18.390.000.000 đồng (Mười tám tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn).
  - Giá bán tài sản trên đất: 13.850.000 đồng (Mười ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
- 2. Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 17, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (khu đất trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cũ).
  - Diện tích, số lô đã được quy hoạch bán đấu giá
  - Diện tích: 239,0m<sup>2</sup> (Hai trăm ba mươi chín mét vuông);
  - Số lô: 01 lô (Một lô).
  - Giá khởi điểm: 12.667.000.000 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn).

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 9/8/2017 đến ngày 23/8/2017 (giờ hành chính các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:

- Tại trụ sở Sở Tài chính, tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Sở Tư pháp, tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Tầng 2 Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố, số 411, đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.

**HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRẦN TRỌNG THÔNG BÁO**

TẮT ĐẠT